

HALLOWEEN DAY 2023

Thực hiện kế hoạch giáo dục của trường THPT Lộc Thanh, thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cũng như đẩy mạnh phong trào học Tiếng Anh trong nhà trường. Với mục đích tạo một sân chơi thiết thực, bổ ích cho học sinh trong nhà trường; giúp phát triển kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, hoạt động đội nhóm, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức sự kiện, nâng cao kỹ năng giao tiếp, nghe và nói Tiếng Anh cho học sinh. Đồng thời tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa các học sinh trong câu lạc bộ Tiếng Anh nói riêng và học sinh trong toàn trường nói chung.

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2023, tổ Tiếng Anh kết hợp với câu lạc bộ Tiếng Anh trường THPT Lộc Thanh đã tổ chức ngoại khóa với chủ đề Lễ hội Halloween, lễ hội Halloween đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến tham dự chương trình, có cô Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, cô Đinh Thị Sỡ - Phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Trần Thạch cảm - Phó hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô trong tổ Tiếng Anh và các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường. Đồng thời, buổi ngoại khóa cũng có sự góp mặt chung vui của toàn thể học sinh toàn trường.

Đây là lễ hội Halloween đầu tiên được tổ chức tại trường. Tuy nhiên chương trình đã mang lại cho các bạn học sinh cơ hội được vui chơi, giải trí và sáng tạo sau những giờ học căng thẳng. Sau khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ hội đã diễn ra thành công cùng với những tiết mục trang phục hóa trang kỹ lưỡng và sáng tạo của các em học sinh khối 12, những đồ vật trang trí Halloween được các em học sinh khối 10 và 11 thiết kế tinh tế và khéo léo. Xen kẽ vào những tiết mục trình diễn thời trang và trình diễn đồ vật tự làm là một số tiết mục văn nghệ: múa, hát và kịch được các em học sinh thể hiện hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Ngoài ra còn có những câu hỏi đố vui về lễ hội Halloween và những trò chơi đội nhóm vui nhộn, thú vị với những giải thưởng giá trị.

Sau đây là một số khoảnh khắc được ghi lại tại lễ hội.



Toàn cảnh sân khấu



Ban giám hiệu



Ban giám khảo



Các em tích cực trang trí sân khấu



Bữa ăn nhẹ cho học sinh



2 MC xinh đẹp



Bài hát "Secret"- Bảo Anh 12a6



Tiết mục múa “Let it go” - 12a8



Tiết mục kịch “Cinderella” - liên quân khối 11



Trang phục hóa trang - 12a4



Thông điệp ý nghĩa cặp đôi trang phục hóa trang - 12a1



Trang phục hóa trang nổi bật - 12a6



Toàn cảnh 8 bộ trang phục hóa trang - khối 12



Các đội tham gia trò chơi được nhận quà



Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chấp hành hội phụ huynh học sinh trường đã tạo điều kiện tốt nhất, Đoàn trường cũng như GVCN

các lớp trong công tác phối hợp cho tổ Tiếng Anh và câu lạc bộ Tiếng Anh tổ chức thành công Lễ hội Halloween. Cảm ơn các thành viên trong câu lạc bộ truyền thông của nhà trường đã ghi lại những thước phim, những bức ảnh đẹp và giá trị. Xin cảm ơn tất cả các bạn học sinh đã tham gia, đóng góp công sức cho chương trình Halloween 2023 được diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngô Hồng Xoan